

รวมพลอาสา ร่วมสร้างหลังคาเขียว

● ในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก หลังคาบ้านที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แผ่น ก็สามารถสร้างความหวังกำลังใจในการฟื้นฟูบ้านใหม่ของผู้ประสบภัยได้ด้วยเหตุนี้ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทบีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันดำเนินโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการรวบรวมอาสาสมัครนำกล่องนมที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นหลังคาบ้าน โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรม “อาสาสมัครวัย 2 เพื่อนชวนเพื่อน มาช่วยเพื่อน” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของเหล่าอาสาสมัครที่มีต่อโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เมื่อวันที่ 10

กมลยดา ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการว่า ด้วยกิจการของบริษัทคือการผลิตกล่องนมยูเอชทีอยู่แล้ว เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยเราจึงนำเทคโนโลยีการรีไซเคิลกล่องนมด้วยการบีบอัดความร้อนจากประเทศบราซิลมาใช้ในโครงการนี้ ซึ่งหลังคาจากกล่องนมจะมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทนความร้อนสูง ซ่อมแซมง่ายกว่าหลังคาสังกะสี และกระเบื้องเพราะมีส่วนประกอบของอะลูมิเนียมพอลิเอทิลีนและพลาสติกเป็นหลัก

“กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมตัวกันของเหล่าอาสาสมัครที่มาร่วมสร้างหลังคา ทั้ง 3 กระบวนการได้แก่ เก็บกล่อง ตั้งรับกล่อง และรวบรวมกล่องมาทำเป็นหลังคาและส่งต่อให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก อาสาทุกคนในงานจะได้แชร์ประสบการณ์ และบอกถึงผลของกิจกรรมในปีที่ 2 ที่สามารถสร้างหลังคาได้กว่า 18,000 แผ่น โดยหลังคา 1 แผ่น ต้องใช้กล่องนมมากถึง 2,000 กล่อง นอกจากนี้



หลังคาเขียว

ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลกล่องนม ตั้งแต่วิธีเก็บกล่องที่ถูกวิธี และกระบวนการผลิตหลังคาทั้งหมด พร้อมเปิดให้สมัครเป็นอาสาสมัครในโครงการด้วย” กมลยดา กล่าว

ด้าน ไศภินธุ์ เกตุโกภิต หรือครูก้อน ผู้จัดการโรงเรียนบ้านรักศิลปะ จ.ชุมพร อาสาสมัครในการตั้งรับบริจาคกล่องนม บอกว่านอกจากจะนำส่งเข้ากระบวนการบีบอัดเป็นหลังคาแล้ว ยังนำกล่องนมอีกส่วนหนึ่งมาสอนศิลปะการทำเปเปอร์มาเช่ให้แก่อาสาและผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการต่อยอดการรีไซเคิลให้มากขึ้นอีกด้วย โดยนำส่วนของกระดาษในกล่องนมมาให้เด็กๆ ทำเป็นงานศิลปะ ซึ่งพบว่ามีการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติ จะชื่นชอบงานแบบนี้มาก ทำให้รู้เลยว่ากรรวิไซเคิลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เพียงใส่ใจแต่ดี ๆ ก็เอามาสร้างประโยชน์ ให้ทั้งตัวเองและสังคมได้ด้วย

ส่วน ณัฐพล ทิพย์กุล ชาวบ้าน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ผู้ได้รับการช่วยเหลือหลังการเกิดอุทกภัยจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับหลังคาบ้านใหม่ที่มาจากกล่องนมว่า ทางมูลนิธินำอาหารมาช่วยสร้างบ้านให้ใหม่ รวมถึงนำหลังคาที่ทำจากกล่องนมโดยส่วนตัวคิดว่า เป็นความคิดที่ดี ท้ามาจากของที่เรากินใช้ทุกวันไม่น่าเชื่อว่าจะมาใช้ประโยชน์ตอนที่เดือดร้อนได้ แหมทนกว่าหลังคากระเบื้องที่เคยใช้อยู่ให้ความรู้สึกไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไป ตอนที่บ้านตุนกำลังช่วยเด็กนักเรียนในชุมชนรวบรวมกล่องนมที่ไม่ใช่แล้ว มาส่งต่อให้โครงการนำมาแปรรูปเป็นหลังคาให้คนอื่น ๆ ต่อไป

สนใจสมัครเป็นอาสาหลังคาเขียวฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต่อได้ที่ www.greenroof.in.th โทร. 0-2752- 8575



กมลยดา ณ ถลาง



ไศภินธุ์ เกตุโกภิต